

เก็บเงินแบบไหน ที่บ่งบอกนิสัยความเป็นคุณ...

นำเสนอเมื่อ : 18 ก.พ. 2552

“เงิน” ไม่เพียงแค่สิ่งทีหามาเพื่อใช้จ่ายในการครองชีพเท่านั้น แต่ทว่าการเก็บเงินยังบ่งบอกนิสัยความเป็นคุณอีกด้วย ส่วนใครจะเก็บแบบไหน แล้วสะท้อนตัวตนอย่างไร มาดูกัน

อันดับแรก “เก็บแบบซ่อนเร้น” เช่นเก็บไว้ในเข็มขัด หรือซุกแล้วซุกอีกในซอกลับของกระเป๋า แสดงว่าคุณเป็นคุณระมัดระวังมาก พิถีพิถันพิจารณาตัดสินใจอะไรรอบคอบ ควบคุมตัวเองได้ดีมีระเบียบวินัย เวลาคัดกับใครไม่เคยลาซาหรือผิดเวลา

แต่ถ้า “เก็บแบบแยกกันเป็นระเบียบ” จัดแยกเรียงตามค่าเงินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยใส่ในกระเป๋าต่างค์ และแยกเหรียญไว้อีกทางหนึ่ง เพื่อให้ใช้สะดวกมือ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ รู้จักความพอดี ไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเท่าไร ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าเงินทอง

ส่วนใครที่ชอบ “มัดเป็นปึก” โดยเฉพะะปึกใหญ่ๆ แล้วดึงออกมาใช้ทีละใบ แสดงว่าคุณเป็นที่มีจิตใจไม่ค่อยทุกขรอนอะไร รักชีวิตและมีอารมณ์ขันมาก มีความกระตือรือร้นอย่างสูง และชอบการผจญภัยใหม่ๆ แปลกๆ โดยไม่หวั่นกลัวแต่อย่างใด

บางคนก็เก็บ “เก็บโดยใช้คลิปหนีบ” บ่งบอกว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวมาก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ ชอบวิถีชีวิตแบบเก่าตามขนบธรรมเนียมประเพณี

สำหรับสาวๆ ที่ชอบ “ทิ้งเงินเกลื่อนกลาด” ไม่เป็นที่เป็นที่ทาง ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไว้หยิบฉวยจ่ายสะดวกเมื่อไหร่ เช่น ใส่ในกระเป๋าเงินหลายใบ ทิ้งไว้บนโต๊ะ บนเคาน์เตอร์ เป็นต้น สะท้อนบุคลิกของคุณออกมาว่าไม่ยึดถืออะไรเป็นกฎเกณฑ์ ชอบชีวิตง่ายๆ ไม่ค่อยระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน บางทีก็ทิ้งเงินไว้อย่างนั้นจนลืม จะจ่ายทีหนึ่งถึงจะนึกขึ้นได้ จึงทำให้ต้องค้นหา จึงทำให้คุณเป็นคนเสาะแสวงหาอะไรได้รวดเร็ว และทำอะไรง่าย ๆ ไม่จริงจังซีเรียสัก

ผู้หญิงบางคน “ชอบใส่เหรียญดังกิ่งกิ้ง” โดยชอบพกเหรียญมากๆ ไว้ในกระเป๋า แสดงว่าคุณเป็นคนมาณะพยายาม มีความอดทนสูง มักจะมีโครงการทำอะไรมากมาย ชอบชีวิตสนุกสนานหัวเราะร่วนเป็นประจำไม่เคยมีจิตใจอิจฉาริษยาใครและจิตใจ บริสุทธิ์เหมือนกับเด็กๆ ทายสุด

สาว “ชอบโชว์” ชอบพกเงินสด มัดธนบัตรเป็นมัดใหญ่ และชอบควักมาโชว์ให้คนอื่นเป็นประจำ แล้วมักเอาแบงก์ราคาสูงๆ มาโชว์ บ่งบอกว่าคุณเป็นคนเปิดเผย ชอบแสดงความรู้สึกและไม่สนใจว่าจะเป็นจุดเด่นในสายตาคน มีทัศนคติทางการเมืองที่รุนแรง

ด้วยความปรารถนาดี

จิราภรณ์ หอมกลิ่น

ที่มาจากกระดาน สนทนาว่าไรดี <http://www.sonthayaonline.com/>